



โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

หลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

หมวดวิชาที่ ๑ การบังคับบัญชาและการบริหาร

ชื่อวิชา การเขียนเอกสารทางวิชาการ

เรียน น.อ.หญิง ผศ.หญิงทิพย์ ตัณฑเทศ

โดย น.ท.หญิง สมฤดี ขุนสูงเนิน หมายเลข ๔๗ สัมนาที ๔

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายงาน

การเขียนเอกสารทางวิชาการ

เรื่อง การวางแผนรับมือภาวะเงินเฟ้อ

โดย

นาวาอากาศโทหญิง สมฤดี ชุนสูงเนิน  
หมายเลข ๔๗ สัมมนาที่ ๔

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
หมวดวิชาที่ ๑ การบังคับบัญชาและการบริหาร  
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๙  
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

## บทความทางวิชาการ

### เรื่อง การวางแผนรับมือภาวะเงินเฟ้อ

สมฤดี ขุนสูงเนิน

#### บทคัดย่อ

ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ราคาสินค้าโดยทั่วไปถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานในสินค้าชนิดนั้น ในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง อุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ราคาสินค้าจะสูงขึ้นทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ อุปสงค์จะลดลงจนกระทั่งเมื่อใดที่อุปสงค์มีน้อยกว่าอุปทาน ราคาสินค้าจะลดลงทำให้เกิดภาวะเงินฝืด ในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำ ราคาสินค้าน่าจะมีราคาถูกลง แต่ปรากฏว่าผู้บริโภคต้องประสบปัญหาาราคา สินค้าสูงขึ้นและการว่างงานก็สูงขึ้นไปพร้อม ๆ กัน การเกิดเงินเฟ้อจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น การเตรียมตัวที่ดีจะสามารถรับมือกับภาวะเงินเฟ้อเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

คำสำคัญ ภาวะเงินเฟ้อ

## การวางแผนรับมือภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ นั้นคือภาวะที่เงินเราที่มีอยู่นั้น มีมูลค่าน้อยลง สมัยก่อนนั้นเงินห้าสิบบาทของเรา อาจหมายถึงสิ่งของตั้งหลายชิ้น แต่ในปัจจุบันนั้นอาจหมายถึงการได้เพียงข้าวหนึ่งจาน และเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อขึ้น เงินห้าสิบบาทจากที่เคยได้ข้าวหนึ่งจานนั้นก็อาจจะเพิ่มเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการซื้อข้าว ภาวะเงินเฟ้อนั้นทำให้เงินที่เรามีอยู่มีมูลค่าลดน้อยลง และทำให้สิ่งของนั้นแพงขึ้น มีมนุษย์เงินเดือนจำนวนไม่น้อยที่เรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนหรือขึ้นค่าแรงทุกครั้งเมื่อเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อ เพราะเมื่อเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อนั้นทำให้สิ่งของต่าง ๆ สินค้ารอบตัวนั้นมีราคาแพงขึ้น เราก็ต้องการเงินที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะซื้อสิ่งของต่าง ๆ เหล่านั้น และภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟื่อนี้จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

### เงินเฟ้อคืออะไร

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเมื่อเกิดเงินเฟ้ออ่อน ๆ จะเป็นผลดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนสูงขึ้น เศรษฐกิจขยายตัว การจ้างงานสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และหากหักลบกันระหว่างอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกับอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้น แล้วพบว่ารายได้ที่แท้จริงของประชาชนมีมากขึ้นก็เป็นผลดีจากเงินเฟ้อนั้นเอง แต่หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากจะกระทบต่อฐานะและความเป็นอยู่ของประชาชน

### สาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อ

สาเหตุการเกิดเงินเฟ้อ แบ่งได้เป็น ๓ สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่

๑. เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์รวม (Demand-pull inflation) เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์เกิดจากระบบเศรษฐกิจขณะนั้นมีอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า อุปทานมวลรวม Aggregate demand (AD) > Aggregate supply (AS) อุปสงค์มวลรวมที่เพิ่มขึ้นอาจ เกิดจากการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงขึ้น การลดอัตราภาษี การเปลี่ยนแปลงรสนิยม การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน การดำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐบาล การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การบริโภคของประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณสินค้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

๒. เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทานรวม (Cost-push inflation) เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปทานรวมมีสาเหตุเกิดจาก

๒.๑ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เกิดจากการเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องลดการผลิตลง ระดับราคาสินค้าจึงสูงขึ้นแรงกดดันด้านต้นทุนมีความเสี่ยงที่อาจจะปรับสูงขึ้นจากแนวโน้มต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นจากผลการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

๒.๒ กำไรของผู้ผลิตสูงขึ้น ผู้ผลิตที่มีอำนาจการผูกขาดสูงจะสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ ถ้าผู้ผลิตตั้งกำไรมาก ๆ โดยการลดระดับผลผลิตลง ระดับราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้น

๒.๓ ราคาวัตถุดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ระดับผลผลิตลดลงและราคาสินค้าสูงขึ้นจนก่อให้เกิดเงินเฟ้อ

๓. เงินเพื่อที่เกิดจากลักษณะโครงสร้าง เงินเพื่อที่เกิดจากลักษณะโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตตัวอย่างเช่น ประเทศที่พึ่งยูติสงครามจะลดการผลิตอาวุธและหันมาผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแทน แต่โครงสร้างการผลิตเดิมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที สินค้าที่ผลิตออกมาจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั่วถึง ระดับราคาสินค้าจึงสูงขึ้นจนเกิดภาวะเงินเฟ้อ

### เมื่อไรจึงจะเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ

การที่ราคาสินค้าและบริการทั่วไปในระบบ เศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็มีผลทำให้ค่าของเงินที่ถืออยู่ลดลง สรุปได้ว่าการเกิดภาวะเงินเฟ้อจะทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมมีค่าลดลงหรือซื้อสินค้าได้จำนวนน้อยลง การที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันก็อาจมีราคาสินค้าบางรายการถูกลงในเวลาเดียวกันก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้วหากราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเป็นเช่นนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งจะเรียกได้ว่าเกิด “ภาวะเงินเฟ้อ” ขึ้นแล้ว การที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องรู้เรื่องเงินเฟ้อก็เพราะจะทำให้ได้ทราบว่าค่าครองชีพหรือมาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้นหรือแย่ลงไปอย่างไร เนื่องจากเงินเฟ้อเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าของผู้บริโภคและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

### ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ในประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงอันเกิดจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจากราคาสินค้าต่าง ๆ ที่สูงขึ้นแต่กระนั้นผู้บริโภค แต่ละกลุ่มก็ได้รับผลกระทบแตกต่างกันดังนี้

๑. ผลต่อประชาชนทั่วไป รายจ่ายหรือภาระค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีอำนาจซื้อน้อยลง มีความสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง และอาจทำให้รายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ

๑.๑ คนชนบทได้รับผลกระทบมากกว่าคนในเมือง ด้วยเหตุที่แหล่งการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้เมือง เนื่องจากพื้นที่ชนบทมีต้นทุนค่าขนส่งและการกระจาย สินค้าสูงกว่าภาวะน้ำมันแพง จึงทำให้ระดับราคาสินค้าในชนบทสูงขึ้นเร็วกว่าในเมือง

๑.๒ คนที่มีรายได้ต่ำได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่มีรายได้สูง การศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ในภาวะปัจจุบันกลุ่มคนร้อยละ ๒๐ ที่มีรายได้ต่ำที่สุด ของประเทศมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๙ ของรายได้ ขณะที่กลุ่มคนร้อยละ ๒๐ ที่มีรายได้สูงที่สุดของประเทศ มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๒.๒ ของรายได้

๑.๓ ผู้ที่มีรายได้ประจำได้รับผลกระทบมากกว่าเกษตรกร หากเปรียบเทียบภายในกลุ่มคนที่ยากจนและมีรายได้น้อย ภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันจะกระทบต่อแรงงานและลูกจ้างที่มีรายได้ประจำมากกว่าเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น ขณะที่แรงงานและลูกจ้างที่มีรายได้ประจำมีรายได้ที่แท้จริงลดลง

## ๒. ผลต่อผู้ประกอบการ / นักธุรกิจ

๒.๑ เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้นยอดขายก็จะลดลง ในขณะที่เดียวกันต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจบางรายอาจตัดสินใจชะลอการผลิต ลดการลงทุนและการจ้างงาน ทำให้คนตกงานมากขึ้น

๒.๒ ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าออกของประเทศอื่น ๆ

## ๓. ผลต่อประเทศ

๓.๑ ในภาวะที่ประชาชนซื้อของน้อยลงธุรกิจไม่สามารถขายของได้ การลงทุนเพื่อผลิตสินค้าก็จะชะลอออกไป ทำให้การพัฒนาศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาวอาจชะลอลงตามไปด้วย

๓.๓ ถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงจนทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบนาน ๆ ประชาชนก็จะหันไปเก็งกำไรในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง สะสมปัญหาฟองสบู่ในสินทรัพย์ต่าง ๆ (asset price bubble) และความไม่สมดุลในภาคการเงินของประเทศได้ เช่น หนี้ครัวเรือน

## เตรียมตัววางแผนรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ

แม้ว่ารัฐบาลจะมีประสบการณ์และศักยภาพด้วยการใช้นโยบายทางการเงินและการคลังในการรับมือปัญหาเงินเฟ้อ แต่ภาคประชาชนต้องมีแนวทางการปรับตัวด้วยเช่นกัน เนื่องจากบางครั้งระบบไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นจึงจะสามารถลดแรงกระแทกของภาวะดังกล่าวได้ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวเสมอคือ วางแผนการเงินเสมอ ไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อ ควรมีการกระจายเงินออมและเงินลงทุนให้เหมาะสม

### วางแผนอย่างหนึ่ง วางแผนนำเงินที่มีนั้นไปฝากธนาคารส่วนหนึ่ง

เมื่อเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อขึ้น หมายถึงการมีเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจในประเทศมากเกินไปทำให้ราคาสินค้าข้าวของต่าง ๆ นั้นแพงขึ้น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จึงเลือกที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อที่ดึงดูดประชากรให้มาฝากเงินกับธนาคาร หรือมาฝากเงินกับสถาบันการเงินให้มากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดเงินในระบบเศรษฐกิจไม่ให้มากเกินไป และไม่ใช่ว่าเพียงดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ยังรวมไปถึงดอกเบี้ยเงินกู้เช่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกู้เงินนำเงินไปลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อ

### วางแผนอย่างที่สอง วางแผนการใช้จ่ายเงินให้ประหยัด

ภาวะปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเกี่ยวกับการเงินนั้น การวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือการวางแผนเรื่องการประหยัดเงินถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพื้นฐาน เพราะการประหยัดเงินนั้นทำให้เรามีเงินเหลือที่มากขึ้นและเราสามารถเก็บออมเงินส่วนนั้นไว้เพื่อใช้ในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจได้ มีสิ่งต่าง ๆ รอบตัวจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ราคาคงไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก การวางแผนประหยัดเงินนี้คือการพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากทุกส่วน

### วางแผนอย่างทีสาม วางแผนเร่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น

เมื่อภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อเกิดขึ้นหรือว่าใกล้จะเกิดขึ้นนั้น สิ่งของต่าง ๆ รอบตัวจะไม่ปรับราคาอย่างฉับพลันทันที ทุกอย่างจะค่อย ๆ ปรับขึ้นจนถึงจุด ๆ หนึ่งที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง การติดตามข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ นั้นสามารถทำให้เราเตรียมตัวรับมือการสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น ในการติดตามข่าวภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อก็เช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่เราารู้สึกได้ว่าจะเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อเกิดขึ้น เราสามารถเตรียมซื้อของเพื่อักตุนไว้ที่บ้านได้ ในช่วงที่ราคาสินค้าเหล่านั้นยังปกติอยู่ หรือเราอาจจะรีบใช้เงินซื้อสิ่งของที่ต้องการในช่วงนี้ก่อนที่ภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อจะทำให้ราคาสินค้าขึ้นราคาไปเสียก่อน

### วางแผนอย่างทีสี่ วางแผนเตรียมตัวขายทอง ขายของที่เคยเก็บไว้เก็งกำไร

นักลงทุนเพื่อเก็งกำไรจำนวนไม่น้อยที่อาศัยช่วงเวลาที่เกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินในการลงทุน ใช้ภาวะปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินเพื่อเก็งกำไร โดยที่จะเน้นปริมาณไม่เน้นมูลค่าของเงิน การออกมาขายสินค้าต่าง ๆ ที่ตัวเองได้กักตุนไว้ในช่วงที่ราคาปกติหรือเลือกที่จะขายสินค้าต่าง ๆ ในช่วงเวลาภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อ การอาศัยช่วงสินค้าราคาปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าปรับราคาต่ำลงโดยที่ภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินฝืดนั้น จะทำให้สินค้ามีราคาถูกลงเพราะภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินฝืดจะทำให้คนไม่มีกำลังซื้อจึงปรับราคาสินค้าให้ถูก ใครมีกำลังซื้อก็จะพยายามกักตุนสินค้ากันช่วงนี้ ทำให้เรานั้นได้สินค้าราคาถูกและมีคุณภาพดี และรอเวลาเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจเงินเพื่อจะทำให้ของแพงมากขึ้น นักลงทุนเหล่านี้เลือกที่จะขายสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ตัวเองได้กักตุนเอาไว้ เพื่อนำผลต่างของราคาสินค้าหรือสินค้าไว้ใช้ลงทุนในอนาคตได้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายที่สุดคือ ทองคำ

**บทสรุป** เงินเพื่อเป็นภาวะการณ์ที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดภาวะเงินเพื่อไม่รุนแรงก็จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะเป็นการกระตุ้นการลงทุน การจ้างงาน และทำให้รายได้ประชาชนชาติสูงขึ้นในที่สุด แต่ถ้าระดับความรุนแรงสูงขึ้นไป จะไม่เป็นผลดีเพราะราคาสินค้าที่สูงขึ้นมากจะทำให้ ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน เพราะรายจ่ายสูงเกินไป รายได้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสูงขึ้น เงินออมลดลงและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาการเผชิญโควิด-๑๙ และสถานการณ์สงครามรัสเซีย ยูเครน ราคาสินค้าพลังงานโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้คนจำนวนมากประสบกับความลำบาก รายได้ลดลง ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งการปรับลดค่าใช้จ่าย ประหยัด และอดออมกันมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ความรู้สึกมั่งคั่งเบาบางลง แม้ราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น และทำให้ไม่อยากจับจ่ายเท่าเดิมเหมือนกับตอนก่อนเกิดโควิด ด้วยเหตุนี้ปัญหาเงินเพื่อจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรรับแรงในการแก้ไขอย่างยิ่ง เมื่อเกิดเงินเพื่อแล้วอาจมีทั้งบุคคลที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาเงินเพื่อรัฐบาลอาจใช้นโยบายการเงินหรือนโยบายการคลัง ซึ่งในทางปฏิบัตินโยบายการเงินจะทำได้รวดเร็วกว่านโยบายการคลัง

## บรรณานุกรม

กษวรรณ ขจรเสรี. (๒๕๕๗). ภาวะเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจปัจจุบัน. [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

จาก <http://www.thonburi-u.ac.th/journal/Document/8-15/15-11-Kasawan.pdf>.

ไทยรัฐออนไลน์. รู้จัก เงินเฟ้อ คืออะไร ส่งผลต่อประชาชนอย่างไร [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

จาก <https://www.thairath.co.th/lifestyle/money/๒๓๐๔๒๒๑>.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. เงินเฟ้อ [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

จาก <https://www.bot.or.th/App/FinancialLiteracy/ExchangeRate>.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. เงินเฟ้อและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ [ออนไลน์].

สืบค้นเมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕.

จาก <https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Pages/OverviewInflation.aspx>.

วางแผนรับมือกับ ภาวะเงินเฟ้อ [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕.

จาก <https://moneyhub.in.th/article>.